

รายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 (ไตรมาส 1)

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจของ อ.อ.ป. ประจำปี 2566

กิจกรรม	รายละเอียดกิจกรรม	แนวทางการดำเนินงาน	ผลผลิต	ผลลัพธ์	หมายเหตุ
1. โครงการ ปฐมนิเทศน์ ผู้ปฏิบัติงานใหม่ () โครงการใหม่ (/) โครงการต่อเนื่อง	- กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานที่จ้างใหม่ - งบประมาณ งบรายได้รายจ่ายของ หน่วยงาน - ระยะเวลา ดำเนินงาน เม.ย.- ก.ย. 66	ดำเนินการจัดปฐมนิเทศน์ให้กับ ผู้ปฏิบัติงานใหม่ ได้รับรู้รับทราบ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ธุรกิจหลักธุรกิจรอง ของหน่วยงาน ให้รับทราบกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ สวัสดิการ เสริมสร้างความตระหนักรู้ถึง ความสำคัญของการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	ร้อยละของผู้ปฏิบัติงาน ใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
2. กิจกรรม ภาวร้ายงานความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ () โครงการใหม่ (/) โครงการต่อเนื่อง	- กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานทุก หน่วยงาน - งบประมาณ งบรายได้รายจ่ายของ หน่วยงาน - ระยะเวลา ดำเนินงาน มี.ค.- ก.ย. 66	จัดทำบันทึกแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงาน ทุกคนทุกระดับรายงานความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์จากการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มที่กำหนด	ร้อยละของผู้ปฏิบัติงาน ที่ไม่มีความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์จากการ ปฏิบัติงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

โครงการ	รายละเอียดโครงการ	แนวทางการดำเนินงาน	ผลผลิต	ผลลัพธ์	หมายเหตุ
<p>3. กิจกรรม การปฏิบัติตามนโยบาย ไม่รับของขวัญของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและ พนักงานประจำปี (No Gift Policy) () โครงการใหม่ (/) โครงการต่อเนื่อง</p>	<p>- กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงาน ทุกคน - งบประมาณ งบรายได้รายจ่ายของ หน่วยงาน ไม่ใช้งบประมาณ - ระยะเวลา ดำเนินงาน ม.ค. – มี.ค. 66</p>	<p>- กำหนดหรือทบทวนนโยบายไม่ให้- ไม่รับของขวัญของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและ พนักงาน - จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ สุจริตและนโยบายไม่ให้-ไม่รับ ของขวัญของกำนัลในหลากหลาย รูปแบบ - จัดพิมพ์ข้อความ “No Gift Policy ทส. โปร่งใสและเป็นธรรม” ฟอนท์ TH SarabunIT๙ ขนาด 16 พอยต์ บริเวณกึ่งกลางหน้ากระดาษท้าย บันทึกข้อความเพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างทัศนคติและค่านิยมที่ดีใน หน่วยงาน - รายงานผลการดำเนินการตาม แบบฟอร์มที่กำหนด</p>	<p>ร้อยละของการตระหนัก รู้ถึงความสำคัญของ นโยบายฯ</p>	<p>ผู้บริหารและ ผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน แสดงเจตจำนงสุจริต และไม่รับของขวัญ ของกำนัลจากการ ปฏิบัติหน้าที่ และ ดำเนินการตาม แนวทางที่กำหนด โดย มีผลการประเมินการ รับรู้ คิดเป็นร้อยละ 70 ของผู้ปฏิบัติ ทั้งหมด</p>	<p>https://shorturl.asia/iF8WH</p>

โครงการ	รายละเอียดโครงการ	แนวทางการดำเนินงาน	ผลผลิต	ผลลัพธ์	หมายเหตุ
<p>4. กิจกรรมการจัดทำสื่อเผยแพร่ ความคิดและบทลงโทษในรูปแบบ กรณีศึกษา () โครงการใหม่ (/) โครงการต่อเนื่อง</p>	<p>- กลุ่มเป้าหมาย ผู้ปฏิบัติงานทุกคน - งบประมาณ งบรายได้-รายจ่าย หน่วยงาน 2,000.- บาท - ระยะเวลา ดำเนินงาน (เม.ย. - มิ.ย. 66)</p>	<p>จัดทำข้อมูล เพื่อนำมาจัดทำสื่อ เผยแพร่ในรูปแบบต่างๆ เช่น info graphic โปสเตอร์ ผ่านช่องทาง สื่อสารต่างๆ ได้แก่ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ Facebook หน่วยงาน เว็บไซต์หน่วยงาน เผยแพร่ให้กับ ผู้ปฏิบัติงานได้รับรู้รับทราบ</p>	<p>ร้อยละของการตระหนัก รู้ถึงกิจกรรมฯ</p>	<p>อยู่ระหว่างดำเนินการ จัดทำสื่อเพื่อเผยแพร่</p>	
<p>5. ทบทวนนโยบาย ช่องทาง และ คู่มือการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง ร้องเรียน</p>	<p>- กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ ผู้ปฏิบัติงาน - งบประมาณงบ รายได้-รายจ่ายของ หน่วยงาน - ระยะเวลา ดำเนินงาน ม.ค. - ธ.ค. 66</p>	<p>ทบทวนนโยบาย ช่องทาง คู่มือการ ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน และประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ และถือปฏิบัติ</p>	<p>มีนโยบาย ช่องทาง และ คู่มือในการดำเนินการ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน ถือปฏิบัติ</p>	<p>ผู้ปฏิบัติงาน อ.อ.ป. สามารถดำเนินการ จัดการเรื่องร้องเรียน ตามมาตรฐานและแนว ทางการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการ ปฏิบัติงานของ อ.อ.ป. ทำให้การดำเนินการ เรื่องร้องเรียนมีความ โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ</p>	<p>https://shorturl.asia/Md2tR</p>

โครงการ	รายละเอียดโครงการ	แนวทางการดำเนินงาน	ผลผลิต	ผลลัพธ์	หมายเหตุ
6. โครงการการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรต่อต้านการคอร์รัปชัน (/) โครงการใหม่ () โครงการต่อเนื่อง	- กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานที่ รับผิดชอบ/ ผู้ปฏิบัติงาน - งบประมาณงบ รายได้-รายจ่ายของ หน่วยงาน - ระยะเวลา ดำเนินงาน ม.ค. - ธ.ค. 66	ให้ผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ/ ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานเข้าร่วม กิจกรรมที่หน่วยงานหรือองค์กรต่อต้าน การคอร์รัปชันจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างการ ป้องกันการทุจริต	จำนวนกิจกรรมที่เข้า ร่วมกับหน่วยงานหรือ องค์กรต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน	จำนวน 3 กิจกรรม	https://shorturl.asia/Zdef

